

# ผู้บริหาร 'น้ำตาลขอนแก่น' เก็บหุ้น

**กรุงเทพธุรกิจ** • ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า **จำรูญ ชินธรรมมิตร** ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL รายงานซื้อหุ้นจำนวน 4 แสนหุ้น ที่กรอบราคาหุ้นละ 4.38-4.40 บาท มูลค่ารายการรวม 1.75 ล้านบาท

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในรอบเดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลง โดยเดือนธ.ค.ราคาปรับตัวลดลง 4.50% จากราคา 4.88 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 4.66 บาท โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ 4.96 บาท ต่ำสุดที่ 4.34 บาท ขณะที่เดือนม.ค.ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 6.80% จากราคา 4.70 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 4.38 บาท โดยราคาสูงสุดอยู่

ที่ 4.76 บาท ต่ำสุดที่ 4.36 บาท **दानบล.ฟิลลิป(ประเทศไทย)** ระบุว่าจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ประกาศ **ลดยัตว์ราคาน้ำตาลในประเทศให้ราคาขายอิงตามราคาตลาดโลก** รวมถึงการยกเลิกโควตาน้ำตาลในประเทศ เพื่อไม่ให้ผิดกฎขององค์การการค้าโลก (WTO) จากการฟ้องของบราซิล ซึ่งการลดยัตว์ราคาในครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลให้ราคาขายปลีกในประเทศปรับตัวลงราว 2-3 บาทต่อกิโลกรัม หรืออยู่ที่ 17-18 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมที่ 20 บาทต่อกิโลกรัม

อีกทั้งการยกเลิก

เก็บเงิน 5 บาทต่อกิโลกรัม ส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล มองว่าจะส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากจะทำให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ได้มีการ **ปรับประมาณการผลการดำเนินงานปี 2561 ขึ้น**

**จากเดิม** สะท้อนปัจจัยบวกจากการลดยัตว์ราคาน้ำตาล และคาดว่า **ผลการดำเนินงานของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด หรือ BBGI จะปรับตัวดีขึ้น** เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปรับประมาณการยอดขายเป็น 14,094 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานปริมาณขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น 20% ที่ราคา



จำรูญ ชินธรรมมิตร

ขายเฉลี่ย 17 เซนต์ต่อบอนด์และปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 8% แต่ราคาขายจะลดลง 3% อย่างไรก็ตามคาดว่า **อัตราการทำกำไรจะปรับตัวดีขึ้น** เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากภัยแล้งส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนโมลาสที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้กลุ่มเอทานอลมีอัตรากำไรลดลง

นอกจากนี้คาดว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะลดลงเนื่องจากไม่มีเงินส่งเข้ากองทุน ขณะที่การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 40% จากเดิมที่ถือ 99.99% จะปรับตัวดีขึ้นจากธุรกิจไบโอดีเซลและเอทานอล แต่คาดว่าภาษีขายจะเพิ่มขึ้นจากธุรกิจน้ำตาลซึ่งไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี โดยประมาณการกำไรก่อนรายการพิเศษที่ 1,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 335% แต่กำไรสุทธิจะลดลง 31% จากปีก่อนที่มีรายการพิเศษเข้ามา 2,553 ล้านบาท